



ISSN 04887708
NEWSLETTER

ดอนขังใหญ่

PETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินงานเป็นสถาบันอุดมศึกษาเมื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2552



นายธีระพันธ์ ธีวามันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดประดู่ จังหวัดเพชรบุรีและคณะ
ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.นิวัต กลองงาม ในโอกาสครบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขณะเดียวกันทางอธิการบดี แสดงความยินดีกับ นายธีระพันธ์ ธีวามันท์ ที่รับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โดยมี ผศ.ดร.ชัย เป็นประธาน รองอธิการบดีร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาและเพื่อการพัฒนากองทัพ



ผอ.ชมรมและพนักงาน มรท.เพชรบุรี
 ๒๕๕๑ มอบรางวัลชมเชยแก่ครูผู้ช่วยที่สอนดีเด่น
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุม อ.แถวเพชรบุรี



นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีวงหีบข้าวต้ม
 เมื่อวันที่ ๑8 เมษายน 2553



ประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร มรท.เพชรบุรี
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมสำนักบริหารเทคโนโลยี

ข้อคิด-ข้อฝาก จากอธิการบดี

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงข้อคิด - ข้อฝากว่า ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในภาวะที่กำลังจะต้องเร่งรัดดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก โดยต้องพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในมาตรา 7 โดยพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีโปรแกรมสาขาวิชาที่หลากหลาย มีคุณภาพ นักศึกษาเรียนจบแล้วมีงานทำ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งทักษะชีวิตในการที่อยู่ในสังคมแห่งโลกาภิวัตน์ โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายไม่รวมเฉพาะบุคคลในวัยเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ให้รวมถึงบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองหรือต้องการไปเปลี่ยนอาชีพ ดังนั้นในการจัดการศึกษาจะต้องอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย



นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของภูมิภาคแถบนี้ เราจำเป็นต้องขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน นั้นหมายถึงประเทศอาเซียนบวกสาม

ขณะนี้มหาวิทยาลัยเราเองได้ผนวกงานการศึกษานานาชาติไว้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเราด้วย

ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบจำแนกกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนจะเห็นได้ว่า เราจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตศึกษา และการศึกษาที่จัดให้เฉพาะกับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับในแผนผลิตบัณฑิตนี้ เราพยายามที่จะผนวกพันธกิจของมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้เชื่อมโยงอยู่ในกระบวนการเรียนการสอน สำหรับในเรื่องประเด็นการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิต มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

ชมรมราชภัฏราช



อ่านตอนยิ่งใหญ่ได้ที่
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0-3249-3300-307 โทรสาร 0-3249-3308
<http://oem.pbru.ac.th/pr>

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
ผศ.ศรัชัย เย็นแปรม
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว
ผศ.เสนาะ กลิ่นงาม
ผศ.ดร.กาญจนา บุญสง
รศ.ยศ ธีระเดชพงษ์
อ.สาโรช เฟื่องบัวขาว
ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ

บรรณาธิการประจำฉบับ : ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ
หัวหน้ากองบก. : นางอัญธิกา ถาวรเวช
กองบรรณาธิการ : นายเสรี ถาวรเวช
: นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์
: ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
คณะ/สำนัก/สถาบัน

1. จัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนที่มีความมีชีวิตชีวา ร่มเย็นกลับไปสู่การเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ

2. ปรับปรุงบริเวณอาคาร สถานที่ โดยพิจารณาว่าของเก่าถ้าใช้ไม่ได้ให้รื้อออกไป บางส่วนก็ซ่อม บางส่วนก็สร้างและภายในอาคารเหล่านั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ได้อย่างดี ในแต่ละโปรแกรมที่จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการก็จะปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

3. ในแง่ของหลักสูตรจะพยายามปรับปรุงหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อทิศทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานบุคลากร และเครื่องมือ

การนำแนวคิดของ สมศ. มาใช้การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาโดย

1. นำแนวคิดของ สมศ. มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินพัฒนาคุณภาพใน

การจัดการศึกษา

2. ในส่วนของอาจารย์ ตั้งใจจะให้อาจารย์แต่ละท่านมีการพัฒนาและเติบโตในหน้าที่การงาน ทำให้อาจารย์มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชมในการประกอบอาชีพของการเป็นอาจารย์ ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการกำหนดภาระงานของอาจารย์และค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ต้องทำแผนกำลังคนสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนหรือบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา สนับสนุนให้อาจารย์รวมกลุ่มกันในการที่จะตั้งหน่วยวิจัย (Research unit) เพื่อศึกษาวิจัยรวมทั้งต่อยอดความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3. ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกจะดูแลเรื่องศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์รวมทั้งแนวคิดที่จะปรับปรุงมหาวิทยาลัยไปสู่เรื่องของ Cyber University หรือ ICT University นั้นเอง

เรื่องของนักศึกษาจะพยายามสนับสนุนให้นักศึกษาได้ค้นพบตนเอง รู้จักตนเอง มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตะ ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และการพึ่งพาตนเอง ให้มีศูนย์ในเรื่องของการช่วยการเรียนรู้ให้แก่กันนักศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ กีฬา นันทนาการ รวมทั้งการปรับปรุงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตั้งแต่เรื่องหอพัก กองทุน อาจจะต้องจัดกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความทำในระหว่างเรียน (จำนวนกองทุนอาจจะเท่ากับจำนวนพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ขณะเดียวกันจะต้องประสานกับกองทุน กยศ. ที่จะต้องดูแลทุนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้ ที่สำคัญคือเรื่องของการสนับสนุนให้คณะและนักศึกษาแสวงหาสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนบางโปรแกรมวิชาให้พัฒนาไปสู่ในเรื่องของ Best Practices

ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ จะทบทวนกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับทั้งหลาย ตั้งแต่เรื่องระเบียบการวัดผล ระเบียบการจัดการศึกษา ซึ่งขณะนี้เรามีสองระบบใหญ่ ๆ คือระบบที่เรียนในเวลาราชการปกติ กับนอกเวลาราชการปกติ ไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา หรือนักศึกษาต่างชาติ และที่สำคัญประการสุดท้ายคือการพัฒนา

ระบบ สนับสนุนติดตามการปฏิบัติภารกิจในส่วนของการจัดการศึกษา โดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลมหาวิทยาลัย

เชื่อว่าถ้าเราสามารถประยุกต์แนวคิดเรื่องของการประกันคุณภาพนำมาใช้ในการทำงานของเราและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และพยายามมองหาทิศทางที่ดีกว่า และทิศทางที่แตกต่างในการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในส่วนภูมิภาคที่สามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบัณฑิตจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ในส่วนที่ปลูกฝังความสำนึกของท้องถิ่นหรือความเป็นไทย ขณะนี้ได้หาทางดำเนินการโดยการตั้งกรรมการปรับปรุงการศึกษาทั่วไปใหม่ นักศึกษาที่จบไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น่าจะต้องรู้และเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ความงาม และเสน่ห์ของเมืองเพชรหรือในภูมิภาคภาคใต้ตอนบน หรือภาคกลางตอนล่างของประเทศ

การทำงานจะต้องขับเคลื่อนไปในด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีมิติของกิจกรรม มิติของเวลา มิติของการใช้ทรัพยากรทำให้เกิดประโยชน์ ต้องได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ของเรา บุคลากรทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อน **เพราะเชื่อว่า ด้ายเส้นเดียว ถักทอเป็นเส้นไม่ได้ การทำงานก็เหมือนกัน ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันทำงาน ช่วยกันถักทอ สานฝัน และทำในสิ่งที่เราฝันให้เป็นจริง**

ในการบริหารจัดการ จะใช้กรรมการประจำสาขา กรรมการประจำคณะ กรรมการวิชาการ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ดูแลและกำกับในส่วนนี้

สำหรับการใช้บุคลากรของเรามีอยู่และบุคลากรภายนอก คงจะต้องมาปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเรื่องของคลังสมอง หรือบุคคลในท้องถิ่น มาช่วยกันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร ตลอดจนการใช้เครือข่ายชุมชนและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการขับเคลื่อนในเชิงกลยุทธ์ต่อไป.

กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552

นางนันทวรรณ เอมนกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ



เพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีเป็นประธาน มีนักศึกษาจำนวน 200 คน การจัดการปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัย รู้จัก ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ



เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและการลงทะเบียน

ในการนี้กองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

การพิจารณาสอบสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2552 ณ คณะทั้ง 7 คณะ โดยในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับอนุมัติการจัดสรรจำนวนผู้กู้ยืมและมีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม ดังนี้

1. ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. (ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ตกค้าง) จำนวน 1,401 ราย



2. ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. (ผู้กู้รายใหม่) ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 246 ราย จากยอดผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 503 ราย

รวมนักศึกษาได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,647 ราย

ทำบัตรประกันสุขภาพ

หน่วยอนามัยและปฐมพยาบาล งานบริการและสวัสดิการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประกันสุขภาพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการบริการให้กับนักศึกษาในการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยให้นักศึกษาไปยื่นความจำนงเพื่อขอทำบัตรประกันสุขภาพในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพยาบาล อาคาร 5 โดยนักศึกษาต้องเตรียมหลักฐานมาดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. ค่าธรรมเนียม จำนวน 30 บาท

หมายเหตุ : 1. สำหรับบุตรข้าราชการที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ต้องทำบัตรประกันสุขภาพเพราะเบิกจ่ายได้

2. นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ให้ไปทำบัตรที่อนามัยของหมู่บ้านตนเอง

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประกันสุขภาพสามารถมาติดต่อทำบัตรได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ 3/2551 โดยจัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “หาคนตรงงาน หางานตรงใจ” ให้แก่นักศึกษาซึ่งผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และ วิทยาการ คุณธีรพงษ์ มาลาออย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมแก่คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” วิทยาการโดย

คุณศศิพร วรธรรมาภิกขณ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 และ คุณอรทัย ภิญญาญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวเปิดและปิดการอบรม

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 คน ตำแหน่งแทน ผศ.ดร.สุทัศน์ นาคนันท์ และ ผศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัจย์ ที่ขอลาออก โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 7 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำพ.ศ.2547 ข้อ 4 มีดังนี้

หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี งามสมบัติ

หมายเลข 2 รองศาสตราจารย์วัชรีย์ กาญจนเกียรติ

หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภูทอง

หมายเลข 4 รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช

หมายเลข 5 นางสาวเพ็ญทิพย์ รักดวง

หมายเลข 6 นางสาวศิริพันธ์ อินทวิชะ

หมายเลข 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย คอนจจอหอ

และจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารวิทยามิรมย์ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่าน ลงคะแนนตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม “การเพิ่มทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการเพิ่มทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน

2552 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การแนะนำเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (<http://www.pbru.ac.th/>) การลงทะเบียนออนไลน์ และการแนะนำเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (<http://gold.pbru.ac.th/>) ฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในด้านทักษะ IT ขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ในระหว่างที่กำลังศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 2 - 5 ภาคปกติ ร่วมไหวต **ครูดี ... ในดวงใจ**
 ขอรับเอกสารได้ที่ องค์การนักศึกษาภาคปกติ (หมดเขตวันที่ 20 มิถุนายน 2552)
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การนักศึกษา โทร. 032-493278, 032-493300-7 ต่อ 1324

รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน

อาจารย์จรรยา รัชตโสทธิ และคุณปราโมทย์ เพชรศาสตร์ วิทยากรของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร **หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน** ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและด้านการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี



สถาบันวิจัยฯ เชิญคณาจารย์ร่วมวิพากษ์ยุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยฯ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ สถาบันวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เขาร่วมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นศ.สาขาวิชาดนตรีได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีระดับเยาวชน

ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2552 สาขาวิชาดนตรี นำนักศึกษาวิชาเอกดนตรี จำนวน 7 คน ไปเข้าร่วมประกวดดนตรี ระดับเยาวชนในงาน “Hua-Hin Music in Summer 2009 ครั้งที่ 5” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท

ซึ่งผลจากการเข้าร่วมการประกวดดนตรีในครั้งนี้ ทำให้เป็นที่ปลื้มปิติของสาขาวิชา นักศึกษา ผู้ปกครอง และยังเป็น การสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาดนตรีและ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกด้วย



“ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species-IAS)”



INTERNATIONAL DAY FOR
BIOLOGICAL DIVERSITY
22 MAY 2009
INVASIVE ALIEN SPECIES

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
22 พฤษภาคม 2552

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และ ว่าที่ ร.ท.คงฤทธิ์ ตินะรัตน์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในวัน International Day for Biological Diversity (22 พฤษภาคม 2552) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species-IAS)” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามารีกาเดนส์ กรุงเทพฯ โดนมินนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความตระหนัก เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมทั้งความเข้าใจในสาระ สถานการณ์ปัจจุบันของการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำเนินการอย่างจริงจังของประเทศไทยสู่เป้าหมาย ปี ค.ศ.2010 เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ซึ่งเป็นหนึ่งในภาวะคุกคามที่นับว่ามีความวิกฤตที่สุดต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อระบบนิเวศ และต่อสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555 นี้ ได้ระบุไว้ในนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์เพื่อการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 3 ลดการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการวิจัย การฝึกอบรม การให้การศึกษ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ประเทศในการดำเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ท่านใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ การเข้ามาในประเทศ ผลกระทบ ตลอดจนวิธีการป้องกันกำจัดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมที่ <http://chm-thai.onep.go.th/>

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโค้งตาบง เยี่ยมชมระอธิการบดี



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจงว่าตามพันธกิจของสถาบันวิจัยฯ ที่มุ่งส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล ยั่งยืนและมีความสุข สถาบันวิจัยฯ จึงได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านโค้งตาบง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี วางแผนการจัดทำโครงการหมู่บ้านรุ้งสามัคคี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน การแปลงแผนแม่บทชุมชนลงสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น โครงการหม้ออมสิน กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานมะนาวเพชร โดยกิจกรรมทั้งหมดล้วนส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเกิดความสามัคคี ประชาชนพึ่งตนเองได้ด้วยกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จากหมู่บ้านยากจนกลายเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคม **ได้รับรางวัลสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับภูมิภาคจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ** ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้ความช่วยเหลือชุมชนในทุกด้าน และแสดงความยินดีแก่ท่านอธิการบดีที่มารับตำแหน่งใหม่ที่



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวแทนชุมชนนำโดย **นายณัฐกฤษ์ กิรีธรร** รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าไม้รวก **นายจันท์ อัครสกุลภิญโญ** ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโค้งตาบง และคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10 ท่าน จึงขอเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการรับตำแหน่งใหม่ของอธิการบดี **ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** และมอบผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสนับสนุนจากสถาบันวิจัยฯ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ โดยมี **ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง**



รองอธิการบดี **ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ **ผศ.อรอนงค์ ศรีวาทกุล**, **ผศ.พรรณิ์คอนจจอหอ** รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ **อาจารย์ยุทธิเย็นแปรม** ร่วมให้การต้อนรับ โดยท่านอธิการบดีให้คำชื่นชมในการดำเนินงานของชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง และ

ให้คำแนะนำในการร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนียน พัฒนา ให้สามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบขยายผลไปยังชุมชนอื่น โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความร่วมมือเป็นศูนย์ประสานงานการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งในเชิงงบประมาณ 2552 ทางสถาบันวิจัยฯ ได้รับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำโครงการการวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบรู้จักสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ:กรณีศึกษาหมู่บ้าน โค้งตาบองอำเภอทวาย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นหัวหน้าโครงการ ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

มรภ.เพชรบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลปราณบุรี



ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แจงว่า ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นคลังปัญญาและเป็นที่พักของท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประชาบศิริจันทร์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลตำบลปราณบุรีที่ต้องการพัฒนาด้านการศึกษา ทางเทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อจัดทำบันทึกความร่วมมือตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดแห่งแรกของเทศบาลตำบลปราณบุรี ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามการจัด



การเรียนการสอนทุกระดับ ดังนั้นทั้งสองหน่วยงาน จึงได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกำหนดประเด็นในการจัดทำบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเพื่อเป็นการสานต่อนโยบายดังกล่าว สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรีจึงได้เรียนเชิญ **ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ **คุณธันยวีร์ ศรีอ่อน** นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี โดยมี **ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง** รองอธิการบดี **ผศ.พจนารถ บัวเขียว** ผอ.สถาบันวิจัยฯ **ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์** คณบดีคณะครุศาสตร์ **นายประภีร์ตัน เตียวฉิมานนท์** ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ **นายสมปอง จันทรชุกลิน** ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลปราณบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี โดยในการดำเนินในระยะแรกตามบันทึกความร่วมมือทางมหาวิทยาลัยจะได้สำรวจสภาพทั่วไปและความต้องการของโรงเรียนที่จะกำหนดกิจกรรมโครงการตามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ในการนี้สถาบันวิจัยฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเรียนเชิญ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน
 เข้าร่วมในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ จากนั้นมีการบรรยาย เรื่องการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี และต่อด้วยการบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนา ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์



ค่ายคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC Camp 2009)



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาน้องใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 เวลา 3 วัน 2 คืน มีจำนวน

นักศึกษาที่เข้าค่ายในครั้งนี้ รวม 149 คน เป็นนักศึกษาใหม่หญิง 86 คน นักศึกษาใหม่ชาย 39 คน รุ่นพี่ปี 3 จำนวน 24 คน โดยการควบคุมดูแลของ ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วัชรีย์ กิ่งทอง ประธานสาขา อาจารย์มานิช สุภาพันธุ์กุล และอาจารย์อัทภาพ มณีเต็ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดินทางไปกลับด้วยรถไฟ จากสถานีรถไฟเพชรบุรี - สถานีรถไฟราชบุรี แล้วเดินทางต่อด้วยรถสองแถวไปยังวัดถ้ำสิงโตทอง ทั้งขาไปและขากลับ นักศึกษาใหม่บางคนขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรก จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักศึกษาใหม่ในครั้งนี้

การเข้าค่ายครั้งนี้มีพระวิทยากร คือ ท่านพระครูสังฆรักษ์กุญไฮ เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง และพระมหาบำรุง พร้อมทีมพระวิทยากร ผลัดเปลี่ยนกันมาอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเต็มกำลัง รวมถึงได้การรับความอนุเคราะห์จาก วท.พ.ศ.ดร. วัชรภัทร เตชะวัฒน์ศิริดำรง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาให้ความรู้ในเรื่องของภาวะผู้นำและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รวมถึงนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ที่มาให้ความสนุกสนานในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รวมถึงอุปกรณ์ที่นำมาจัดกิจกรรมฐาน

ผลจากการเข้าค่ายจริยธรรมครั้งนี้ ส่งผลให้นักศึกษาใหม่เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก สัมผัสสามัคคีกัน การอยู่ร่วมกัน ภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีม ได้รับความชื่นชม จากท่านเจ้าอาวาสว่า นักศึกษาใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ทุกคนน่ารัก เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระคุณเจ้าอย่างตั้งใจ

ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน



เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช อาจารย์สุภาพร อรุณวงศา และอาจารย์ฟ้ารุ่ง (Yu Jia) อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เดินทางไปรับ Miss Wang Jing ครูอาสาสมัครชาวจีน ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ โดย Miss Wang Jing จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะมาช่วยสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เป็นเวลา 10 เดือน

เตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการทำงาน

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม...สู่...โลกแห่งการทำงาน แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 221, 222 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิทยากรคือ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง คุณปราโมทย์ เพชรศาสตร์ อาจารย์อัทภาพ มณีเต็ม อาจารย์จริยา รัชตโสทธิ และ อาจารย์ธนพงษ์ อุดมทรัพย์



การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (ครั้งที่ 7)



บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับอุทยานเรียนรู้ (TK Park) และบริษัทไมโครซอฟท์ จัดการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2009 (ครั้งที่ 7) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศแคนาดา

โดยการแข่งขันในปีนี้เป็นปีให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ได้มีการเปลี่ยน Version การแข่งขันจาก Version 2003 มาเป็น Version 2007 และจัดให้มีการแข่งขันเฉพาะ ภาษาอังกฤษ และมีการจัดสอบแข่งขัน 2 ประเภทคือ Microsoft Excel 2007 และ Word 2007 ซึ่งทางสาขา คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 8 คน โดยผลการแข่งขันในครั้งนี้ **นายพนม ผจญจิตต์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Microsoft Excel 2007** มาได้เป็นผลสำเร็จจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ